

Số: *1120*/KH-BCĐ

Gia Lai, ngày *02* tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thực hiện Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh. Đồng thời, giao cho Phó trưởng ban thường trực xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở các địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở các địa phương cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

Ngày họp	Thành phần	Địa điểm
14h00 ngày 14/7/2020 (Thứ 3)	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên BCĐ thi cấp tỉnh của các huyện Chư Puh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ.- Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn 4 huyện.- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX của 4 huyện Chư Puh, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ.- Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung huyện Đức Cơ;- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền huyện Đức Cơ;- Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An huyện Chư Prông .- Lãnh đạo 02 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Cơ và Chư Prông.- Thành viên BCĐ thi cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo.	Trường THPT Lê Quý Đôn
14h00 ngày 15/7/2020 (Thứ 4)	<ul style="list-style-type: none">- Thành viên BCĐ thi cấp tỉnh của các huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.- Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn 4 huyện, thị xã.- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX của 2 huyện Phú Thiện, Krông Pa.- Thành viên BCĐ thi cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo.	Trường THPT Trần Quốc Tuấn

<p>14h00 ngày 16/7/2020 (Thứ 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên BCD thi cấp tỉnh của các huyện Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa và thành phố Pleiku. - Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn 4 huyện và thành phố Pleiku. - Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX của 3 huyện Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa. - Giám đốc trung tâm GDTX tỉnh. - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, Tp.Pleiku; - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku. - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Thị Sáu huyện Đak Đoa; - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Đoa. - Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Phú Hòa huyện Chư Păh; - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh. - Thành viên BCD thi cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo. 	<p>Trường THPT Mạc Đĩnh Chi</p>
<p>14h00 ngày 17/7/2020 (Thứ 6)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thành viên BCD thi cấp tỉnh của các huyện Kbang, Kông Chro, Đăk Pơ, Mang Yang và thị xã An Khê. - Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn 5 huyện, thị xã. - Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện Đăk Pơ, Mang Yang. - Thành viên BCD thi cấp tỉnh của Sở Giáo dục và Đào tạo. 	<p>Trường THPT Lương Thế Vinh</p>

2. Nội dung:

- Nhằm rà soát kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở tất cả các trường có đặt Điểm thi và công tác phối hợp giữa các trường và Lãnh đạo các ban, ngành địa phương có liên quan.

- Các trường THPT, các Trung tâm chuẩn bị nội dung báo cáo, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc cần được giải quyết.

- Các trường THPT, THCS có đặt Điểm thi báo cáo cụ thể tình hình cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi và các phương án phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

- Giao cho Hiệu trưởng các Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Trần Quốc Tuấn chuẩn bị hội trường, nước uống cho buổi họp.

3. Tổ chức thực hiện.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban, ngành địa phương xây dựng các phương án để bảo vệ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo nhiệm vụ đã được phân công.

- Hiệu trưởng các trường THPT có đặt địa điểm thi chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng các phương án phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

